

Phiếu hướng dẫn cho điểm nội dung bài trình bày				
Nội dung	Hiệu quả	Đầy đủ	Khá đầy đủ	Ít hoặc không đầy đủ
Điểm số	10-9	8-7	6-4	3-0
Tổ chức	Phần bắt đầu bài nói của tôi rất lôi cuốn và làm cho khán giả thích thú.	Phần bắt đầu bài nói của tôi lôi cuốn và hầu như làm cho khán giả thích thú.	Phần bắt đầu bài nói của tôi khá lôi cuốn.	Phần bắt đầu bài nói của tôi không lôi cuốn.
	Các phần chuyển ý của tôi đều trôi chảy, logic và liền mạch.	Các phần chuyển ý của tôi đều trôi chảy và khá logic.	Các phần chuyển ý của tôi đều khá logic mặc dù còn chưa được trôi chảy và còn vụng về.	Các phần chuyển ý của tôi chưa hợp lí và không logic
	Phần kết của tôi tóm tắt hiệu quả bài diễn thuyết và có mối liên hệ đến toàn bài. Tôi có tạo ra một sự hấp dẫn cuối bài hiệu quả và một kết thúc rất đáng nhớ.	Phần kết của tôi tóm tắt bài diễn thuyết và có mối liên hệ đến toàn bài. Tôi có tạo một sự hấp dẫn cuối bài và một kết thúc đáng nhớ.	Phần kết của tôi không hiệu quả và có thể không có mối liên hệ đến toàn bài. Tôi tạo một sự hấp dẫn, nhưng không tương xứng và một kết thúc chẳng có gì đáng nhớ.	Bài nói của tôi không có kế hoạch logic. Tôi không có phần kết thúc hoặc sự tác động thực sự của bài thuyết trình, gây cho khán giả bối rối.
Tính cá nhân Address the Content Question: How did their personal life affect their work?	Thể hiện câu hỏi khái quát và câu hỏi nội dung: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta? Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?	Thể hiện câu hỏi khái quát và câu hỏi nội dung: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta? Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?	Thể hiện câu hỏi khái quát và câu hỏi nội dung: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta? Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?	Thể hiện câu hỏi khái quát và câu hỏi nội dung: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta? Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?
Đóng vai	Thể hiện câu hỏi khái quát và câu hỏi nội dung: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta? Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?	Thể hiện câu hỏi khái quát và câu hỏi nội dung: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta? Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?	Thể hiện câu hỏi khái quát và câu hỏi nội dung: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta? Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?	Thể hiện câu hỏi khái quát và câu hỏi nội dung: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta? Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?

<p>Tính chuyên nghiệp Thể hiện câu hỏi nội dung: Nhà tư tưởng vĩ đại thay đổi thế giới như thế nào? Những trở lực nào mà họ phải vượt qua nhằm thay đổi thế giới?</p>	<p>Các thành tựu chính được đưa ra rõ ràng và giải thích đầy đủ.</p>	<p>Các thành tựu chính được đưa ra và giải thích phần lớn.</p>	<p>Các thành tựu chính được đưa ra một phần và giải thích.</p>	<p>Các thành tựu chính không được đưa ra rõ ràng cũng như giải thích đầy đủ.</p>
	<p>Tầm quan trọng và ý nghĩa về tác phẩm của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi được thảo luận rất rõ ràng. Con đường dẫn đến thành công của họ (trở lực, các giải thưởng đạt được, v.v) được giải thích rõ ràng.</p>	<p>Tầm quan trọng và ý nghĩa về tác phẩm của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi có được thảo luận. Con đường dẫn đến thành công của ông ấy hay bà ấy (trở lực, các giải thưởng đạt được, v.v) được giải thích.</p>	<p>Tầm quan trọng và ý nghĩa về tác phẩm của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi được thảo luận không rõ ràng. Con đường dẫn đến thành công của ông ấy hay bà ấy (trở lực, các giải thưởng đạt được, v.v) được giải thích không rõ ràng.</p>	<p>Tầm quan trọng và ý nghĩa về tác phẩm của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi không được thảo luận. Con đường dẫn đến thành công của ông ấy hay bà ấy (trở lực, các giải thưởng đạt được, v.v) không được giải thích.</p>
<p>Tính lịch sử Thể hiện câu hỏi khái quát và câu hỏi nội dung: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta? Tác phẩm của họ ảnh hưởng đến ai?</p>	<p>Tầm quan trọng của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi và ảnh hưởng của nhân vật ấy lên thế giới được giải thích rõ ràng. Khán giả của tôi hoàn toàn biết lý do tại sao ông ấy hay bà ấy được xem là một Nhà tư tưởng vĩ đại. Thời đại mà Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi sống và ảnh hưởng của nó lên cuộc sống của ông ấy hay bà ấy được mô tả và giải thích rõ ràng.</p>	<p>Tầm quan trọng của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi và ảnh hưởng của nhân vật ấy lên thế giới được giải thích. Khán giả của tôi có ý tưởng tốt về lý do tại sao ông ấy hay bà ấy được xem là một Nhà tư tưởng vĩ đại. Thời đại mà Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi sống và ảnh hưởng của nó lên cuộc sống của ông ấy hay bà ấy hầu như đều được mô tả và giải thích.</p>	<p>Tầm quan trọng của nhà tư tưởng vĩ đại của tôi và ảnh hưởng của nhân vật ấy lên thế giới được giải thích một phần. Khán giả của tôi phải đoán về lý do tại sao ông ấy hay bà ấy được xem là một nhà tư tưởng vĩ đại. Thời đại mà nhà tư tưởng vĩ đại của tôi sống và ảnh hưởng của nó lên cuộc sống của ông ấy hay bà ấy đều được mô tả và giải thích phần nào.</p>	<p>Tầm quan trọng của nhà tư tưởng vĩ đại của tôi và ảnh hưởng của nhân vật ấy lên thế giới không được giải thích. Khán giả của tôi không biết về lý do tại sao ông ấy hay bà ấy được xem là một nhà tư tưởng vĩ đại. Thời đại mà Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi sống và ảnh hưởng của nó lên cuộc sống của ông ấy hay bà ấy không được mô tả và giải thích.</p>